

Chủ nhiệm CLB vừa giỏi quản lí, vừa hát hay

■ **VŨ NGỌC**

Sau 5 năm phục vụ trong quân đội, tháng 4/1984, Đỗ Văn Tòng phục viên trở về quê, thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Mặc dù là thương binh nhưng Đỗ Văn Tòng vẫn hăng hái tham gia các hoạt động ở địa phương. Lúc đầu, ông làm Bí thư chi đoàn, rồi Bí thư chi bộ, đại biểu HĐND xã, cán bộ Lao động -Thương binh và Xã hội rồi Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Đầu năm 2020, Đỗ Văn Tòng được về nghỉ chế độ. Vốn là người năng nổ, nhiệt tình, được tổ chức tin tưởng, bà con yêu mến, ông

được Chi hội NCT thôn Ngọc Quan bầu làm Chi hội trưởng. Khi CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) thôn Ngọc Quan được thành lập, với vai trò Chủ nhiệm, ông Tòng đã cùng Ban Chủ nhiệm lãnh đạo CLB hoạt động rất sôi nổi, mang lại sinh khí mới cho làng quê.

Chỉ sau nửa năm thành lập, CLB LTHTGN Ngọc Quan đã trở thành điểm sáng của các CLB LTHTGN trong tỉnh. Được Hội NCT tỉnh Bắc Ninh, Hội NCT huyện Lương Tài, Dự án HAI đánh giá rất cao. Cả 8 mảng hoạt động đều được triển khai rất nhịp nhàng, hiệu quả. Từ luyện tập dưỡng sinh, văn



Ông Đỗ Văn Tòng.

nghệ, khiêu vũ thu hút đông đảo thành viên ở các lứa tuổi, kể cả những hội viên tuổi trên 80, thậm chí trên 90 cũng tham gia; CLB thường xuyên giao lưu văn hóa, thể thao với các địa phương bạn. Hằng tháng CLB LTHTGN tình nguyện tham gia lao động tổng vệ sinh thôn xóm, trồng hoa tại

khu trung tâm, thu gom rác thải làm sạch làng, sạch đồng ruộng. CLB còn hỗ trợ vốn để các thành viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển chăn nuôi, làm vườn, kinh doanh,... góp phần nâng cao đời sống. Một hoạt động mang tính nhân văn là các thành viên CLB đến giúp đỡ những người ốm đau, không nơi nương tựa.

Chủ nhiệm Đỗ Văn Tòng luôn nêu cao vai trò người dẫn dắt phong trào, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, sát sao kiểm tra, đôn đốc. Miệng nói, tay làm, có khi vừa hướng dẫn, vừa thực hành để mọi người làm theo. Đỗ Văn Tòng còn là một cây văn nghệ xuất sắc của CLB. Những làn điệu chèo mềm mại thướt tha, những câu Quan họ mượt mà, tình tứ được “anh hai” Tòng thể hiện luôn được khán giả nhiệt liệt tán thưởng. Tiết mục

của Đỗ Văn Tòng đoạt giải A trong Liên hoan Tiếng hát NCT huyện Lương Tài năm 2022.

Với gia đình, ông Tòng là một người con hiếu thảo, người chồng thủy chung, người cha mẫu mực. Mỗi khi về tới nhà, ông xắn tay làm lụng mọi việc, thay anh chị ở xa, phụng dưỡng chăm sóc mẹ già chu đáo, dạy bảo các con nên người, cùng vợ xây dựng gia đình hạnh phúc.

Với xóm làng, ông Đỗ Văn Tòng là người chân thật, cởi mở, sống có trách nhiệm, hết lòng vì mọi người. Ở đâu ông cũng được mọi người yêu quý, kính trọng. Ông Đỗ Văn Tòng là một cán bộ, đảng viên mẫu mực, một thương binh đáng trân trọng, còn các thành viên CLB LTHTGN thôn Ngọc Quan đánh giá về ông là Chủ nhiệm vừa giỏi quản lí vừa hát hay ■